



ปีที่ 41 ฉบับที่ 46 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สถานีวิทยุราชภัฏนครฯ จัดค่ายดีเจเด็กเท่ไร้สาร รับสมัครแล้ววันนี้

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายดีเจ เด็กเท่ ไร้สาร ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พลตรีทันตแพทย์ชัชชนาท สวัสดิ์สินธุนาท กรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการโครงการค่ายดีเจ เด็กเท่ ไร้สาร กล่าวว่ภายหลังจากประสบความสำเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนผู้นำด้านยาเสพติด โดยการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง ในโครงการชื่อ “ค่ายดีเจเด็กเท่ ไร้สาร ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2552 โดยมีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ฝึกอบรม และชมรมนักรายการวิทยุอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดรายการวิทยุ รวมทั้งนักรายการวิทยุอาชีพร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดค่ายครั้งที่ 1 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 90 คน จาก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนท่านครภูมิกวโรภาสอุทิศ และโรงเรียนสตรีปากพนัง

ในปีนี้กระผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยใช้สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสื่อกลางในการอบรมและเผยแพร่ผลงานของเยาวชน ได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับ ม.1 – ม.6 / ปวช. ในอำเภอที่มีความเสี่ยงในการระบาดของยาเสพติดเป็นพิเศษจำนวน 100 คน ซึ่งในกิจกรรมค่ายครั้งนี้ เยาวชนจะได้ฝึกจัดและผลิตรายการวิทยุ รวมทั้งการทำสปอตตรวจคัดต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อนำไปใช้ขยายผลในการสร้างสรรค์การจัดรายการวิทยุ การจัดรายการเสียงตามสายและกิจกรรมอื่น ๆ ต่อการเป็นผู้นำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในชุมชน และผู้ฟังทั่วไปต่อไป การจัดค่ายฯ ครั้งนี้ มีนักรายการวิทยุอาชีพทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดการฝึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดงาน รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อยืดค่าย อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง และเกียรติบัตร จากนายสวัสดิ์ กฤตรัชต์นันต์ ประธานมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านจะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้วย

(อ่านต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สถานีวิทยุราชภัฏนครฯ จัดค่ายดีเจเด็กเทไรสาร
รับสมัครแล้ววันนี้ (ต่อจากหน้า 1)

โครงการ “ค่ายดีเจ เด็กเทไรสารครั้งที่
2” จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมค่าย
โครงการ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม
2555 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ทั้ง
แบบสมัครมาที่กลุ่มของโรงเรียน หรือจะ
สมัครด้วยตนเอง โดยการดาวน์โหลดใบสมัคร
จาก www.เสียงมหาชัย.com ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075 –
377681 ในเวลาราชการ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญ นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30–
11.30 น. ณ บริเวณใต้กองพัฒนานักศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จำกัด ขอให้สมาชิกที่ได้รับ
ทุนการศึกษาบุตร กรุณาติดต่อรับทุนได้ตั้งแต่
บัดนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

มูลนิธิโทร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือ
ทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
19 ปี 2555 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและ
ขอแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ICT@NSTRU : สารน่ารู้เกี่ยวกับระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

**Q: ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุการเงิน
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายคืออะไร?**

A : เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ด้านงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน ซึ่งเป็น
หัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ที่สนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลปีพุทธศักราช 2544 เพื่อให้ส่วนราชการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแบบเดิมมาเป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถดูข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบ 3 มิติ
ดังนี้

1. มิติหน่วยงานได้จำแนกการทำงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนให้เห็นระดับความสำเร็จ
ในการทำงานของแต่ละหน่วยงานว่าได้ดำเนินการใช้
งบประมาณไปมากน้อยแค่ไหน ยอดคงเหลือเท่าไร และเพื่อ
ความสะดวกในการเบิกจ่าย

2. มิติแผนงานเป็นแผนการทำงานของหน่วยงานที่ได้
กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยภายใต้แผนงานจะมีโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้สามารถมองเห็นประสิทธิผลของแผนงานได้
ตลอดจนสามารถตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และติดตามการ
ดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มิติกองทุนเปรียบเสมือนกองเงินที่แยกออกเป็นกองๆ
แต่ละกองได้มีกำหนดกฎเกณฑ์การรับและจ่ายไว้อย่างชัดเจน
สามารถตรวจสอบ กำกับ และติดตามการใช้เงินของแต่ละ
แผนงานและหน่วยงานได้

ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยระบบงาน
ย่อย 6ระบบ ที่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกันได้แก่ ระบบงาน
งบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารสินทรัพย์ ระบบ
วัสดุคงคลัง ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย และระบบ
บัญชี

คณาจารย์ นักศึกษาพัฒนาชุมชน กว่า 60 คน ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจพัฒนาป่าสนสร้อย-ปรับภูมิทัศน์ถนนหลังป่าสนสร้อย-หาดปลายทอน ระบุ ชาวบ้านอยากให้ ม.ราชภัฏนครฯ เร่งพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว หลังผู้เกี่ยวข้องมอบให้กว่า 300 ไร่



เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นำโดยอาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ประธานสาขา อาจารย์บุญหญิง ประทุม เลขานุการสาขา อาจารย์ดำรงศัพันธ์ ใจท้าว หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษาสาขา พร้อมด้วยนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวนกว่า 60 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาและพัฒนาชุมชน ณ ที่นที่ชุมชนป่าสนสร้อย ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น

พื้นที่ที่ชาวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งจำนวนกว่า 300 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษา สํารวจพื้นที่ชุมชนป่าสนสร้อย และชุมชนบริเวณรอบป่าสนสร้อย เพื่อเป็นข้อมูลเสริมการพัฒนาพื้นที่ และเป็นการบริการวิชาการ ที่สำคัญที่สุด คือฝึกพัฒนานักศึกษาให้พร้อมต่อการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจบการศึกษา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลด้านบริบทของป่าสนสร้อยทั้งในด้านประวัติความเป็นมา ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ประเพณีท้องถิ่นสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว และสํารวจด้านภูมินิเวศน์ป่าสนสร้อยด้านพฤกษศาสตร์ และสัตวศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่โดยการเก็บกักจัดขยะสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ป่าสนสร้อย และพื้นที่ชายหาดปลายทอน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบหาดปลายทอน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหลังป่าสนสร้อย



อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ชาวชุมชนส่วนใหญ่อยากให้นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอด และสาธิตการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยชุมชน แหล่งการศึกษาต่างๆ หรือพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงวิถีชีวิต เชิงธรรมชาติ เป็นต้น เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ คงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พีกเทียงประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

หลังจากได้หยุดพักจากงานประจำในช่วงวันหยุดยาวหลายท่านได้มีโอกาสไปร่วมงานบุญตาม ประเพณีในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อิมบุญอิมใจกันทั่วหน้า วันหยุดยาวผ่านไปถึงครวมาลุย งานกันต่อ ซึ่งมีงานใหญ่รออยู่นั้นคืองานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีนี้มีอะไรใหม่ ๆ หลายอย่าง อาทิ มีครูใหม่ มีคนขานชื่อบัณฑิตใหม่ รวมทั้งมีการจัดงานฉลองบัณฑิตในรูปแบบใหม่ จากเดิมที่เคยจัดในวัน แรกของการฝึกซ้อมย่อย ปีนี้เปลี่ยนมาจัดในวันรายงานตัว คือวันที่ 23 สิงหาคม โดยเริ่มรายงานตัวตั้งแต่ช่วง บ่าย รายงานตัวเสร็จก็รีบเข้างานเลี้ยงฉลอง คาดว่าการปรับเปลี่ยนมาจัดงานในวันรายงานตัวจะทำให้ บัณฑิตได้มีโอกาสร่วมงานได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เรื่องของอาเซียนเป็นเรื่องที่ต้องตื่นตัวในทุกวงการ รวมทั้งวงการศึกษทุกระดับ สัปดาห์นี้ศูนย์ การเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เรียนเชิญดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล วิทยากรชื่อดังมาบรรยายเรื่องของอาเซียนกับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ โดยภาคเช้าจะไป บรรยายที่โรงเรียนพรหมคีรีวิทยาคม เรื่อง “บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” เวลา 10.00 –12.00 น. ภาคบ่าย(13.30–16.30 น.) กลับมาบรรยายต่อที่ ม.ราชภัฏนครฯ ในเรื่อง “บทบาท ของสถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” สนใจร่วมฟังได้ที่ห้องประชุมพรหมโยธี

ซึ่งมีนกันทั่วห้องประชุมพรหมโยธี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา เมื่อ “2ส-2ว” เข้ารับโล่เกียรติคุณ ดุษฎีบัณฑิต คืออาจารย์สุจินต์ หนูแก้ว อาจารย์สุदारวรรณ์ มีบัว อาจารย์วิลาวัลย์ จินวรรณ และ รศ.วิชิต สุวรรณโนภาส นับเป็นผู้สำเร็จ ดร. กลุ่มใหญ่หลังจากรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ 5-6 ปีที่ ผ่านมา ดร.สี่ท่านนี้ส่งผลให้จำนวน ดร.ของราชภัฏนครฯเขยิบไปเป็นจำนวน 40 เศษ

ที่ก้าวหน้ามาพร้อมโครงการเบญจวิจัยก็คือ “โครงการปลูกปัญญา” จำนวนผู้สมัครเข้าโครงการทั้ง 163 คน ปรากฏว่ามีผู้ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 คน (เมื่อ 31 ก.ค. 55) ประกอบด้วย ผศ.บุบผา เรืองรอง ผศ.รัตยากร ไทยพันธ์ ผศ.ดร.วิรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล อาจารย์เจษฎา สุขสิกาญจน์ อาจารย์ พิชญธมภ์ เพ็ญมาศ อาจารย์สุนิษา คิดใจเดียว ดร.สุภาวดี รามสูตร อาจารย์ชัชวาลย์ รัตนพันธ์ ผศ.เกษร รองเดช และรศ.มะโน คำบำรุง ทั้ง 10 เล่มนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะส่งไปให้ Reader ภายนอก มหาวิทยาลัยตรวจประกอบในเร็ววันนี้

ขอแสดงความเสียใจกับอาจารย์สุนทร สุวรรณรัตน์ (กรรมการโรงเรียนสาธิต) ที่ได้สูญเสีย คุณแม่ขอม สุวรรณรัตน์ ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดไทรงาม อำเภอลานสกา จะฌาปนกิจศพในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดไทรงาม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดท้ายพีกเทียงวันนี้ด้วยคำคมสอนใจ “คนที่ทำได้ คือ คนที่เชื่อว่าเขาทำได้ โดยมีได้คำนี้ถึงคำว่า เป็นไปไม่ได้” สวัสดิ์คะ